

# กอ.รมน.เมืองน้ำต๋าคุมเข้มรถบรรทุกอ้อย

14 ที่โรงงานน้ำตาลมิตรผลกาฬสินธุ์ อ.ภู  
จันทราชนธ์ จ.กาฬสินธุ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ พ.อ.มานพ  
ไชยขุนทด รอง ผอ.กอ.รมน.กาฬสินธุ์ พร้อมเจ้า  
หน้าที่ฝ่ายความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ลงพื้นที่เข้าชี้แจง และทำความเข้าใจกับเกษตรกร  
ชาวไร่อ้อย คนขับรถบรรทุกอ้อย สมาคมชาวไร่  
อ้อย และผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลมิตรผล  
กาฬสินธุ์ เพื่อให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการ  
ขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานผลิตน้ำตาลทรายในพื้นที่  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2561 และได้ปฏิบัติ  
ตามแนวทางดังกล่าวที่ได้ผ่อนปรนแล้วจำนวน  
20 ช้อ ของ คสช.และรัฐบาลอย่างเคร่งครัด โดย

เฉพาะการใช้รถก่อนอ้อยป้องกันการตกหล่น  
การบรรทุกอ้อยสูงไม่เกิน 3.80 เมตร การบรรทุก  
น้ำหนักตามกฎหมายกำหนด ขับขี่ด้วยการ  
เคารพกฎจราจร การจอดรออย่างปลอดภัย ไม่  
เผาอ้อยใต้แนวสายไฟ และการร่วมสนับสนุน  
ส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานที่  
เกี่ยวข้องในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ  
ทางถนน โดยหยุดการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานใน  
ช่วงเทศกาลต่าง ๆ

พ.อ.มานพ รอง ผอ.กอ.รมน.กาฬสินธุ์  
กล่าวว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
หรือ คสช.ได้ออกกฎ และมีการผ่อนปรน พร้อม

ทั้งกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งชี้แจง  
ทำความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อย ผู้  
ประกอบการโรงงานและคนขับรถบรรทุกอ้อย  
ถึงแนวทางปฏิบัติในการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงาน  
ผลิตน้ำตาลทราย โดยผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติ  
ตามแนวทางดังกล่าว 20 ช้อ อย่างเคร่งครัด เพื่อ  
ให้เกิดอุบัติเหตุในช่วงฤดูกาลส่งอ้อยเข้า  
โรงงานในปีนี้ลดลงให้มากที่สุด

รอง ผอ.กอ.รมน.กาฬสินธุ์ กล่าวอีกว่า  
สำหรับโรงงานน้ำตาลมิตรผลกาฬสินธุ์ถือเป็น  
โรงงานขนาดใหญ่คาดว่าจะมีการผลิตอ้อยเข้าสู่  
โรงงานในปี 2560/61 จำนวน 3.8 ล้านตัน มีรถ

บรรทุกประมาณ 2,500 คัน วิ่งรับ-ส่งอ้อยตาม  
ท้องถนน ซึ่งหากทุกคนได้ปฏิบัติตามแนวทาง  
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัดแล้ว เชื่อว่าจะทำให้  
อุบัติเหตุที่เกิดจากรถบรรทุกอ้อยลดลงได้อย่าง  
แน่นอน รวมทั้งมีความปลอดภัยตลอดระยะทาง  
ทั้งผู้ขับรถบรรทุกเอง และผู้ใช้รถใช้ถนนร่วม  
ด้วย ทั้งนี้หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่า  
ฝ่าฝืนโดยเฉพาะความสูงของการบรรทุก น้ำ  
หนักในการบรรทุก และการฝ่าฝืนกฎจราจรที่  
เป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุก็จะถูกดำเนินการ  
ตามขั้นตอนของกฎหมายทันที โดยไม่มีข้อ  
ยกเว้น.